

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 499 /HĐND-VP
V/v tuyên truyền kết quả kỳ họp
thứ 2, HĐND tỉnh, khóa X

Bến Tre, ngày 27 tháng 8 năm 2021

Kính gửi:

- Quý đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, khóa X;
- Ban Thường trực UBMT Tổ quốc Việt Nam tỉnh;
- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh;
- Báo Đồng Khởi.

Kỳ họp thứ 2, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh, khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 được tổ chức vào ngày 24 tháng 8 năm 2021. Theo dự kiến, đại biểu HĐND tỉnh sẽ tiếp xúc cử tri vào **ngày 30, 31 tháng 8 và ngày 01 tháng 9 năm 2021**. Tuy nhiên, để đảm bảo các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Thường trực HĐND tỉnh thống nhất với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh không tổ chức cho đại biểu HĐND tỉnh trực tiếp tiếp xúc cử tri vào thời điểm nêu trên.

Để kịp thời báo cáo với cử tri về kết quả kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh, khóa X; đồng thời, ghi nhận tâm tư, nguyện vọng và các kiến nghị của cử tri, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Đồng Khởi phối hợp hỗ trợ các hoạt động sau:

1. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chỉ đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện, xã thông báo đến cử tri về kết quả kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh, khóa X qua các phương tiện thông tin đại chúng (Đài Truyền thanh cấp huyện, xã) và các hình thức khác phù hợp với tình hình thực tế ở cơ sở. Đồng thời, tổ chức tiếp nhận ý kiến của cử tri và nhân dân trên địa bàn, tổng hợp báo cáo về Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổng hợp chuyển đến Thường trực HĐND tỉnh **trước ngày 20 tháng 9 năm 2021**.

2. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Đồng Khởi tập trung thông tin, tuyên truyền về kết quả kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Đồng Khởi.

3. Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đăng tải thông tin về kết quả kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh, khóa X trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh; chỉ đạo đăng tải thông tin về kết quả kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh, khóa X trên Trang Thông tin điện tử Đại biểu nhân dân tỉnh Bến Tre. Tiếp nhận, tổng hợp đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của cử tri trình Thường trực HĐND tỉnh ký đề chuyển đến các cơ quan thẩm quyền giải quyết.

* **Lưu ý:** Thời gian tuyên truyền về kết quả kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh, khóa X, tập trung cao điểm từ ngày 30 tháng 8 đến ngày 05 tháng 9 năm 2021. Thời gian tiếp nhận ý kiến phản ánh, kiến nghị của cử tri từ ngày 05 đến ngày 15 tháng 9 năm 2021.

Rất mong quý cơ quan quan tâm phối hợp thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên (kèm đề cương tuyên truyền);
- Lãnh đạo VP ĐQBQ & HĐND tỉnh;
- Phòng: CTHĐND, TTDN;
- Lưu: VT, TL.

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Huỳnh Quang Triệu

ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN
Kết quả kỳ họp thứ 2, Hội đồng nhân dân tỉnh, khóa X

Kỳ họp thứ 2, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh, khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 được tổ chức trong 02 ngày: 01 ngày họp Tổ đại biểu HĐND tỉnh thảo luận các văn bản trình kỳ họp (ngày 10 tháng 8 năm 2021); 01 ngày họp toàn thể tại hội trường (ngày 24 tháng 8 năm 2021). Kỳ họp được tổ chức bằng hình thức trực tuyến với 10 điểm cầu: điểm cầu chính ở tỉnh và 09 điểm cầu ở các huyện và thành phố Bến Tre. Kỳ họp đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và đã thành công tốt đẹp.

1. Kết quả kỳ họp

Kỳ họp đã tiến hành xem xét các nội dung: Báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, bổ sung nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2021 và tình hình triển khai, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh. Thông báo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh về việc tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2021, những kiến nghị, đề xuất với HĐND, Ủy ban nhân dân tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh và những vấn đề cử tri quan tâm. Báo cáo kết quả kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV của Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Bến Tre.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh dành thời gian thảo luận 04 vấn đề quan trọng liên quan đến kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh được nhiều đại biểu và cử tri quan tâm như: Giải pháp để tiêu thụ nông sản trong điều kiện phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bến Tre; giải pháp chủ yếu cần tập trung thực hiện để khôi phục sản xuất, phục hồi và phát triển kinh tế của tỉnh khi tình hình dịch COVID-19 cơ bản được kiểm soát; các giải pháp cần tiếp tục tập trung thực hiện để phòng, chống hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bến Tre trong thời gian tới; giải pháp bảo đảm an sinh xã hội, hỗ trợ cho hộ nghèo, cận nghèo, các đối tượng bảo trợ xã hội, hộ có hoàn cảnh khó khăn, bị mất việc làm do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Đối với phiên chất vấn và trả lời chất vấn, do tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, tỉnh tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ nên HĐND tỉnh đã rút ngắn thời gian kỳ họp từ 02 ngày xuống còn 01 ngày và không tổ chức phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Hội trường. Việc trả lời chất vấn của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Giám đốc các Sở được thực hiện bằng văn bản gửi đến đại biểu chất vấn và Thường trực HĐND tỉnh để theo dõi, giám sát.

Kỳ họp đã xem xét 18 nghị quyết do Ủy ban nhân dân tỉnh trình và 05 Nghị quyết do Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh trình (bao gồm: các Nghị quyết về kinh tế - xã hội, cơ chế chính sách, công tác cán bộ), trong đó có những Nghị quyết

rất quan trọng, có tác động lớn đến sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2021 và những năm tiếp theo:

(1) Nghị quyết về bổ sung một số nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội trong 6 tháng cuối năm 2021.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh đã quán triệt và chỉ đạo các ngành, địa phương trong tỉnh tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 20/2020/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020 của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021. Với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh đã có sự chuyển biến tích cực trên một số lĩnh vực. Tuy nhiên, nhìn tổng thể chung, trong 6 tháng đầu năm tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh còn gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Để hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết về bổ sung một số nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2021, trong đó tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm:

- Thực hiện kiên trì, quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19; đảm bảo “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa phát triển kinh tế - xã hội.

- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện 11 công trình, dự án trọng điểm theo Nghị quyết Đại hội; trong đó, tập trung phối hợp, đôn đốc hoàn thành quy trình thủ tục để tổ chức khởi công xây dựng cầu Rạch Miễu 2; hoàn thành giải phóng mặt bằng Khu công nghiệp Phú Thuận; triển khai đầu tư một số cụm công nghiệp ở các huyện; phát điện khoảng 180MW điện gió; khởi công xây dựng ít nhất 04 dự án khu đô thị đã được cấp chủ trương đầu tư.

- Chuẩn bị sẵn sàng và chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống giảm nhẹ thiên tai trong mùa mưa bão, bảo vệ thành quả sản xuất cho người dân; tiếp tục thực hiện các giải pháp khắc phục hạn mặn. Tập trung phát triển chuỗi giá trị tôm, bò, cây giống, hoa kiểng, thí điểm thành lập vùng sản xuất tập trung. Tiếp tục thực hiện giải pháp phòng, ngừa dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi. Triển khai Kế hoạch phát triển 4.000 ha nuôi tôm biển công nghệ cao.

- Triển khai đầy đủ, kịp thời, thủ tục nhanh, gọn về các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến khó lường. Có chính sách hỗ trợ nông dân ổn định kinh tế, tái sản xuất, nhất là ưu tiên nguồn vốn vay hỗ trợ lãi suất; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong khâu lưu thông hàng hóa, kết nối tiêu thụ nông sản tồn đọng tại địa phương. Theo dõi và giám sát chặt chẽ việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ cho người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, đảm bảo kịp thời,

đúng đối tượng; rà soát số lao động bị mất việc làm do ảnh hưởng của dịch COVID-19 để có giải pháp đào tạo lại, giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội.

- Chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ khai giảng năm học mới 2021-2022; các điều kiện dạy và học trực tuyến phù hợp tình hình, diễn biến của dịch bệnh COVID-19. Xây dựng kế hoạch đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực y tế tỉnh Bến Tre. Triển khai Kế hoạch xây dựng con người Bến Tre phát triển toàn diện; gia đình hạnh phúc, tiến bộ. Tập trung thực hiện các giải pháp đẩy nhanh tiến độ xây dựng Đề án Làng văn hóa du lịch Chợ Lách; tổ chức triển khai thực hiện Đề án du lịch làng dừa Mỏ Cày Nam. Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với việc xây dựng, trùng tu, tôn tạo các di tích trên địa bàn tỉnh.

- Tăng cường tuần tra, kiểm soát tuyến biên giới biển để ngăn chặn các đối tượng nhập cảnh trái phép và sự xâm phạm vùng biển của các tổ chức nước ngoài. Tăng cường thực hiện các biện pháp, giải pháp phòng, chống các loại tội phạm nổi lên, nhất là giết người do nguyên nhân xã hội, cố ý gây thương tích, trộm cắp tài sản, ma túy; tấn công, trấn áp mạnh, triệt xóa các điểm, tụ điểm cờ bạc, ma túy, gắn với giữ trong sạch địa bàn sau triệt xóa, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022.

(2) Nghị quyết về các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 gắn với phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Việc HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết này xuất phát từ yêu cầu thực tiễn đặt ra, trong đó có việc cụ thể hóa thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TU ngày 02 tháng 8 năm 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường thực hiện một số giải pháp cấp bách phòng, chống COVID-19, nhằm tạo sự thống nhất quan điểm, mục tiêu về phòng, chống dịch bệnh COVID-19, cùng với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Bến Tre; giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định các biện pháp, giải pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương nhưng phải đảm bảo thiết thực, thật sự cần thiết, đúng mục đích, tiết kiệm, không lãng phí, có hiệu quả. Đồng thời với phòng, chống, đẩy lùi dịch bệnh, phải triển khai các biện pháp cần thiết phát triển kinh tế - xã hội, bám sát các công trình, dự án trọng điểm của tỉnh để triển khai công việc.

(3) Nghị quyết về tầm nhìn phát triển tỉnh Bến Tre đến năm 2030 và năm 2045.

Đây là Nghị quyết hết sức quan trọng, định hướng chung cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong nhiều năm tới. Mục tiêu của tầm nhìn là đến năm 2030, Bến Tre có nền kinh tế tăng trưởng ổn định theo định hướng phát triển về hướng Đông, đảm bảo an sinh xã hội cho người dân và trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước; tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân đầu người đứng trong nhóm 6 của khu vực đồng bằng sông Cửu Long, nhóm 30 cả nước. Đến năm 2045, Bến Tre có nền kinh tế tăng trưởng nhanh, bền vững, đảm bảo an sinh xã hội và môi trường sống lý tưởng cho người dân, trở thành tỉnh phát triển thịnh vượng của

khu vực đồng bằng sông Cửu Long và cả nước, với các tiêu chí: đáng sống, có thu nhập tốt, môi trường sống xanh sạch đẹp, thân thiện, hiện đại. Nghị quyết đã đề ra mục tiêu, định hướng phát triển và các giải pháp triển khai thực hiện. Nghị quyết được ban hành là định hướng và là cơ sở cho các sở, ban, ngành, địa phương nghiên cứu, tham khảo trong quá trình xây dựng các quy hoạch.

(4) Nghị quyết về việc đề xuất chủ trương đầu tư phát triển Khu Lạc Địa, xã Phú Lễ, huyện Ba Tri.

- HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết này nhằm tạo sự thống nhất chung, làm căn cứ để triển khai thực hiện các dự án đầu tư trên khu đất Lạc Địa, xã Phú Lễ, huyện Ba Tri. Nghị quyết được thông qua sẽ là cơ sở để các đơn vị, địa phương làm căn cứ triển khai các quy trình, thủ tục đầu tư đối với 03 dự án theo đúng quy trình thủ tục đối với dự án đầu tư công: Dự án xây dựng Hồ chứa nước ngọt Lạc Địa; Dự án Khu di tích lịch sử - văn hóa cách mạng Bung Lạc Địa; Dự án Khu dân cư Lạc Địa.

- Mục tiêu đầu tư: Đầu tư công trình thích ứng biến đổi khí hậu (phòng chống hạn, mặn); Công trình di tích lịch sử - văn hóa cách mạng Bung Lạc Địa, trong chuỗi các điểm tham quan du lịch về truyền thống lịch sử cách mạng của địa phương, các dấu ấn đặc trưng về các làng nghề sản xuất đã và đang gắn bó với đời sống sinh hoạt của người dân vùng dự án; Kết hợp đầu tư xây dựng khu dân cư nông thôn Lạc Địa nhằm bố trí tái định cư cho người dân trong vùng dự án và dân xã Phú Lễ.

- Hiệu quả mang lại: đảm bảo cơ sở pháp lý và tạo điều kiện thuận lợi để các đơn vị có liên quan chủ động triển khai các dự án đầu tư theo thực tế sử dụng và hiệu quả sử dụng nguồn vốn phân bổ đúng quy định của pháp luật.

(5) HĐND tỉnh ban hành một số Nghị quyết về công tác cán bộ.

Theo đề nghị của Thường trực HĐND tỉnh, HĐND tỉnh đã bầu Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh đối với ông Huỳnh Văn Cuộn, Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh; cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh, khóa X đối với ông Phan Văn Mãi (do chuyển công tác).

2. Việc tiếp xúc cử tri sau kỳ họp

Để đảm bảo các quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19, Thường trực HĐND tỉnh thống nhất với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh không tổ chức cho đại biểu HĐND tỉnh trực tiếp tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh, khóa X. Quý cử tri có ý kiến, kiến nghị với HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh đề nghị gửi đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trên địa bàn tỉnh; Hộp thư điện tử của Trang thông tin Đại biểu nhân dân tỉnh Bến Tre, địa chỉ email: banbientap.hdnd@bentre.gov.vn; gửi qua đường Bưu điện theo địa chỉ: Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Bến Tre, số 5 A, Cách mạng Tháng Tám, phường An Hội, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.